

# กาลยุคไฮเทค 4.0 รับการปฏิรูป

ในปีพ.ศ. 2561 ศาลยุติธรรมจะมีบทบาทในความยุติธรรมในอรรถคดีทุกเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครองและศาลทหาร โดยนายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา วางนโยบายเพิ่ม 4 ประการคือ 1. ด้านวิชาการให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อให้การอำนวยความสะดวกยุติธรรมเป็นไปโดยรวดเร็วเป็นธรรมและปราศจากอคติทั้งปวง 2. พัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมโดยส่งเสริมให้มีการศึกษา การฝึกอบรมทั้งในและ



ต่างประเทศ และให้ยึดมั่นประมวลจริยธรรมในการดำรงตน 3. เพิ่มการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคดี และเพื่อให้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมรวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง และ 4. ด้านเงิน การส่งเสริมเพื่อให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นที่เหมาะสมแก่การดำรงตนตามสถานะเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นปัจจุบัน

ดังนั้นในยุคไทยแลนด์ 4.0 ศาลยุติธรรมจึงต้องเดินทางต่อไปภายใต้ นโยบายประธานศาลฎีกา ทั้งนี้มีนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาล

ยุติธรรม ในฐานะแม่บ้านศาลยุติธรรมและเป็นผู้รักษาลับัญชาตุลาการศาลกับประเทศ ได้บอกว่าการอำนวยความสะดวกยุติธรรมมีเป้าหมายให้ศาลทั่วประเทศปรับระบบผลการทำงานให้รวดเร็วขึ้น หรือให้เทคโนโลยีในการวินิจฉัยคดีขยายผลไปให้คุณภาพมีคุณธรรมจริยธรรม โดยยึดหลักในการทำงานคือ มุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทซึ่งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมมีหน้าที่ในการผลักดันนโยบายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลและการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ส่วนการให้ข่าวถึงประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่ได้พูดคุยกับผู้บริหารแล้วเห็นว่าต้องปรับกระบวนการสื่อสารให้ถูกต้อง กระชับรวดเร็วและเข้าใจง่ายมากขึ้น ซึ่งนโยบายดังกล่าวคนได้มีการถ่ายทอดการประชุมผ่านช่องทางหรือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับผู้บริหารศาลยุติธรรม 262 แห่งทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงให้รับทราบนโยบายประธานศาลฎีกาไปแล้ว

นายสราวุธขยายความว่าศาลในยุคใหม่นี้ได้แก้ไขระบบด้านอาศาศประจำศาลเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีทางประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง เป็นคนกลางในการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับผู้เกี่ยวข้องกับคดีที่เป็นชาวต่างชาติ โดยเริ่มมีแล้วที่ศาลจังหวัดภูเก็ต ศาลจังหวัดสมุทร เป็นต้น รวมถึงการดำเนินโครงการระบบยื่นฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) โดยทนายความที่ขึ้นทะเบียนกับศาลไว้แล้วจะยื่นคำฟ้อง คำร้อง คำขอ คำแถลงต่างๆ โดยไม่ต้องมาศาลพร้อมทั้งคำส่งศาลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ เครื่องติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้าไป EM) ในการควบคุมจำเลยคดีอาญาที่มีความเสี่ยงในการหลบหนี

## เชษฐ สุขสมเกษม

นอกจากนี้ยังเอาระบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวมาใช้ โดยคนที่มีความเสี่ยงว่าจะหลบหนีมีน้อยมากก็จะถูกประเมินโดยเจ้าหน้าที่เสนอศาลกำหนดมาตรการให้ลดความเสี่ยง เช่น ถ้าเสี่ยงต่ำมากก็ให้ประกันไม่มีเงื่อนไข และศูนย์อำนวยความสะดวกอิเล็กทรอนิกส์ก็มาช่วยเรื่องการส่งเสริมสถาบันสามารถสืบพยานบุคคล เพื่อให้ประหยัดการเดินทาง ค้ำครองผู้เยาว์ และพยาน เช่น พยานอยู่ต่างประเทศ คู่ความทำขอต่อศาลขอสืบพยานบุคคลผ่านล่าม โดยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ผ่านวิธีการทางทูต หรือธรรมเนียมปฏิบัติระหว่างประเทศ และจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเชื่อมโยงคดีทั่วประเทศมาใช้ งานในการเรียกคู่ความพยาน ส่วนพยานหลักฐาน สืบพยานประเด็นที่นัดความไปแล้วจากศาลทั่วประเทศ มาศึกษาให้ครอบคลุมมากที่สุด

สำนักงานศาลในยุค 4.0 ยังมีผู้พิพากษาช่วยทำงานอาทิตยภาพ เอกหร่านมาเป็นรองเลขาธิการศาล นายปลัดพัฒน์มหาธีระกุลพิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกาและผู้พิพากษาอีกหลายท่าน และทีมงานผู้พิพากษาจนปริญญาเอกทางกฎหมายจากเยอรมนี สหรัฐฯ



อังกฤษ ญี่ปุ่น พร้อมกันแค่ก่อนการปฏิรูป เข้ามาทำงานบริหารจัดการบุคลากรงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง และมี นายสุริยงค์ หงษ์วิไล เป็นโฆษกศาลยุติธรรม ผู้พิพากษาคณตุนุ่มแต่เงินจัด ในประวัติผลงานทั้งงานบริหารและงานยุติธรรม สมกับสถาบันศาลที่ ยืนหยัดให้ความยุติธรรมกว่า 136 ปี.

# 'สราวุธ เบญจกุล' เลขาฯศาล ตั้งเป้าปี 2561 บริหารคดีรวดเร็ว ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม



## สัมภาษณ์

**ช**วงนับถอยหลังที่จะเข้าสู่ปี 2561 สราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ "มติชน" ถึงประเด็นเรื่องการพัฒนาปฏิรูปของศาลยุติธรรมรอบปีที่ผ่านมามาจนถึงเรื่องเร่งด่วนที่จะได้เห็นการปฏิรูปศาลเป็นรูปธรรมในปีต่อไป

นายสราวุธเผยว่า ในรอบปีของศาลยุติธรรมที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาปรับปรุงเรื่องการบริหารจัดการคดีมาตลอดโดยเน้นการให้บริการประชาชนเป็นหลัก หลังจาก นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกาได้รับตำแหน่งในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ได้สานงานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีการพัฒนาไปอย่างก้าวหน้า โดยนโยบายข้อที่ 1 ของประธานศาลฎีกาในเรื่องการปรับปรุงพัฒนางานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์แก่ประชาชนตามหลัก มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว มีความเป็นธรรม คือ ให้ข้าราชการศาลยุติธรรมทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและให้ความเป็นธรรมอย่างรวดเร็วโดยปราศจากอคติทั้งปวง ตรงนี้เป็นภารกิจหลักที่จะต้องทำก่อน และถือเป็นเป้าหมายบทบาทหลักที่เขียนลงในรัฐธรรมนูญด้วย

นายสราวุธบอกว่า สิ่งที่ได้เห็นได้ชัดจากนโยบายประธานศาลฎีกาให้มา อย่างในสำนักงานศาลยุติธรรม มีการติดตามงานประชุมทุกเดือนและพยายามสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาพัฒนางานให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามที่ประธานศาลฎีกากำหนด โดยการทำงานต้องรวดเร็ว การสั่งงานดำเนินการในสำนักงานศาลยุติธรรมมีกำหนดเวลานั่นเอง เพื่อติดตามได้ว่าเมื่อครบกำหนดระยะเวลา เราทำได้แล้วเสร็จหรือไม่ เนื่องด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นหน่วยงานธุรการที่ต้องสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม จำนวนผู้พิพากษา 4,500 กว่าคนทั่วประเทศ ตุลาการทั้งหมดจะต้องได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่บุคลากรข้าราชการของสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้การพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นธรรม มีประสิทธิภาพปราศจากอคติทั้งปวง

“ส่วนเรื่องการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เห็นได้ชัดเลยคือ เรื่องการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคดี ตรงนี้เราทำเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้เป็นธรรมรวดเร็วค่าใช้จ่ายน้อย ยกตัวอย่าง เรื่องการคัดถ่ายคำพิพากษา



ที่สามารถยื่นที่ศาลได้ทั่วประเทศ ลดค่าใช้จ่ายเดินทางไปได้ หรืออย่างคดีผู้บริโภคถือเป็นคดีจำนวนมากของคดีแพ่ง มีการปรับปรุงชัดเจนให้มีเจ้าพนักงานคดีมาคอยช่วยเหลือประชาชนที่มีคดีกับผู้ประกอบการ โดยจะคอยดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค อย่างการฟ้องคดีไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล นอกจากนี้เวลาจะฟ้องคดี เดิมนั้นผู้ประกอบการจะฟ้องผู้บริโภคที่ศาลได้ก็ได้ แต่วันนี้กฎหมายบังคับเลยว่าจะต้องฟ้องที่ภูมิลำเนาของจำเลย เพราะถ้าจำเลยอยู่ไกลกว่าจะเดินทางมาสู้คดีจะเป็นภาระ ตรงนี้เราได้ตระหนักและมันคือการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายขึ้น” เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเผย

ต่อคำถามในส่วนคดีอาญาที่ยังมีปัญหาเป็นข่าวเรื่องการกลับแก๊งค์โดยฟ้องในศาล

ที่อยู่ไกล เลขาธิการสำนักงานศาลฯ กล่าวว่ขณะนี้ทางคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายกำลังพิจารณาว่าจะปรับแก้กฎหมายอย่างไร เพราะการใช้สิทธิทางกฎหมายต้องสุจริต ไม่ใช่ไปแก๊งค์ฟ้องบุคคลอื่นให้ได้รับความเสียหาย การมาศาลต้องมาด้วยมือสะอาด และลดค่าใช้จ่ายของประชาชน สิ่งนี้เป็นบทบัญญัติการคุ้มครอง

ในด้านการพัฒนาเพิ่มความรวดเร็ว เลขาธิการสำนักงานศาลฯ เผยว่า สิ่งที่เห็นชัดว่ามีการเปลี่ยนแปลงคือระบบการพิจารณาคดีในศาลจะรวดเร็วมากขึ้น เพราะเราได้ปรับกระบวนการในการอุทธรณ์และฎีกาด้วยอย่างคดีแพ่งแต่เดิมมีระบบ 3 ชั้นศาล เปลี่ยนเป็น 2 ชั้นศาล เมื่อศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาแล้วก็ถือว่าคดีสิ้นสุด เว้นแต่

ได้รับอนุญาตให้ฎีกา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เราได้จัดตั้งศาลอุทธรณ์ชำนาญพิเศษขึ้นมา ทำให้กระบวนการบริหารจัดการคดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น คดีจะไม่ไปกองอยู่ที่ศาลฎีกา เพราะศาลฎีกามีอยู่ศาลเดียวเท่านั้น

“เห็นได้ว่า โครงสร้างศาลยุติธรรมเราจะเป็นลักษณะคล้ายพีระมิด โดยฐานล่างจะเป็นศาลชั้นต้นมีจำนวนมาก รวม 262 ศาลทั่วประเทศ เมื่อมีการอุทธรณ์คดีขึ้นไปยังศาลอุทธรณ์ตามภาคและชำนาญพิเศษรวม 11 ศาลทั่วประเทศ จะเป็นตรงกลางพีระมิดที่จะแคบลงมา และศาลฎีกาที่มีอยู่ศาลเดียวในประเทศไทย คือจุดยอดพีระมิดที่แคบที่สุด แต่เมื่อเราปรับโครงสร้างให้คดีส่วนใหญ่มาสิ้นสุดที่ศาลอุทธรณ์ได้ คดีที่ไปศาลฎีกาจะลดน้อยลงและทำให้คดีที่ค้างค้างพิจารณา

รวดเร็วยิ่งขึ้น อย่างทุกวันนี้ในชั้นอุทธรณ์คดีแทบจะไม่เกิน 1 ปีอยู่แล้ว ปัจจุบันเราแทบนับได้เลยว่า การพิจารณาในศาลชั้นไหนกี่ปี” นายสุราษฎร์บุญ

ทั้งนี้ นายสุราษฎร์บุญยอมรับว่า สถิติคดีในศาลยุติธรรมเพิ่มขึ้นทุกปี อย่างปี 2559 มีคดีกว่า 1.7 ล้าน ส่วนปี 2560 นี้ จากสถิติที่ผ่านมา 10 เดือนมีกว่า 1.5 แสนคดี และคาดว่าถึงสิ้นปีคงไม่น้อยกว่าเดิม ตรงนี้เราต้องคิดว่า จำนวนคดีมากขึ้นทุกปี โดยทางศาลยุติธรรมไม่ได้นิ่งเฉยกับปัญหา เราทำหลายเรื่อง อย่างการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ในคดีทางแพ่ง หรือคดีอาญาที่ยอมความได้ จะทำให้ลดสถิติคดีที่ขึ้นไปศาล เพราะถ้าคู่ความตกลงกันได้ คดีขึ้นศาลสูงก็ลดน้อยลงอยู่แล้ว ที่ผ่านมารายพยายามทำเรื่องสถิติคดีให้ดี สถิติคดีถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ผู้บริหารอย่างไร้พามาตรวจสอบว่าจะต้องบริหารจัดการอย่างไร เพื่อทำให้ประชาชนได้รับบริการอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพด้วย

ส่วนเป้าหมายศาลยุติธรรมจะทำได้ก่อนเป็นอันดับแรก นายสุราษฎร์บุญเผยว่า เราต้องทำให้ดีขึ้น คำว่าดีขึ้น คือต้องทำให้รวดเร็วมากขึ้น มีกำหนดเวลาชัดเจน ในวันนี้ระบบศาลยุติธรรมมีความชัดเจนมากขึ้น ประชาชนพอใจมากขึ้น ในความรวดเร็วที่มีประสิทธิภาพนี้ แต่การทำงานจะไม่อยู่กับที่ ไม่ใช่พอดีขึ้น แล้วเราจะพอแล้ว เพราะว่าคนที่บอกได้ว่าดีขึ้นอีกคือ ประชาชนที่เป็นเสียงสะท้อนมายังเรา

“ผมเห็นนโยบายกับเจ้าหน้าที่ว่า คนที่อยู่หน้างานที่ต้องติดต่อกับประชาชน นอกจากจะรู้ความต้องการของประชาชนแล้ว คุณต้องคิดว่า จะปรับปรุงพัฒนางานให้มันได้อย่างไรบ้าง ผมมีการประกวดโครงการศาลดีเด่น และมอบรางวัลให้คนที่คิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทำให้งานมีประสิทธิภาพ มีประโยชน์กับประชาชนมากขึ้น โครงการปีหน้าเราจะนำเทคโนโลยี


มาช่วยให้มากยิ่งขึ้น ผมได้อนุมัติโครงการวิชาการสัญจรออนไลน์ไป เราไม่ต้องเดินทางออกข้างนอก เราสามารถเรียนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ทั่วประเทศได้ ให้จัดเวลาว่างวันละ 1 ชั่วโมง สำหรับการอัปเดตความรู้ในกฎหมายใหม่ เพื่อประโยชน์ในกาทำงาน ส่วนในภาคประชาชนเรามีโครงการพบปะสื่อมวลชนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลกับประชาชน ตรงนี้ผมมองเป็นเรื่องจำเป็นมาก ในการทำความเข้าใจกับประชาชน

“ตั้งแต่ผมรับตำแหน่ง ผมได้ปรับปรุงระบบการสื่อสารภายในองค์กรให้รวดเร็วทันข้อมูลข่าวสาร วันนี้เทคโนโลยีทางแอปพลิเคชันที่เป็นการลดกระดาษ วันนี้เราสามารถส่งข้อมูลหรือคำสั่งความรู้ที่เห็นผลทันทีผ่านแอปพลิเคชันไปถึงคนในองค์กรเกือบ 2 หมื่นคนได้ และนอกจากการสื่อสารในองค์กรแล้วการสื่อสารภายนอกเป็นเรื่องสำคัญ เราต้องทำให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับระบบการทำงานของศาล เพราะถ้าศาลไม่สามารถให้ความรู้กับประชาชนได้ในส่วนนี้ บางคนอาจตกเป็นเหยื่อถูกคนอื่นหลอกหลวง ไม่ว่าจะเป็นพวกคอลเซ็นเตอร์ หรือดีนโรงตีศาล ที่หากินกับความเดือดร้อนคู่ความในคดี

“จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ผมต้องการที่สุดคือ จะสื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต เพราะถ้าประชาชนรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างดี จะไม่ถูกหลอกและจะเป็นการลดปริมาณคดีไปในตัวด้วย ผมนึกถึงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ณะถวายสัตย์ปฏิญาณตน ที่พระองค์ท่านจะมีพระราชดำรัสถึงการให้ความรู้ประชาชน บางครั้งกระบวนการทางศาลเป็นเรื่องที่ยาก ทำอย่างไรที่จะให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจได้โดยง่าย เพราะถ้าเราพูดภาษากฎหมายมาก ชาวบ้านจะไม่เข้าใจในบริบทที่เราคุยกัน เราต้องให้ชาวบ้านเข้าใจได้ง่าย” เลขาธิการสำนักงานศาลฯ กล่าวทิ้งท้าย พร้อมย้ำว่า

การปฏิรูปศาลที่จะต้องเห็นเป็นรูปธรรมชัดในปีหน้า ต้องเป็นเรื่องการกำหนดระยะเวลาการดำเนินกระบวนการยุติธรรมให้ชัดเจน ไม่ล่าช้า และการเพิ่มศักยภาพให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยง่ายที่สุด

สุวัฒน์ ปัญจวงศ์

		Subject Heading :	
Source :	มติชน		
Date : 1 ม.ค. 2561	Page : 10	No:	61000248

## ประธานศาลฎีกาอวยพรปีใหม่

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ได้ส่งสารอวยพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 ความว่า “พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่าน เนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ผมในนามของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ด้วยการอัญเชิญอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดอภิบาลประทานพรชัยมงคลให้ทุกพระองค์ทรงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ พระบารมีแผ่ไพศาล ทรงสถิตเป็นพระมิ่งขวัญร่มเกล้าของเหล่าพสกนิกรไปชั่วกาลนาน

“ศาลยุติธรรมในฐานะองค์กรที่ใช้อำนาจตุลาการภายใต้พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ ขอให้คำมั่นแก่พี่น้องประชาชนชาวไทยว่า จะยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อคลี่คลายปัญหาข้อขัดข้องให้ยุติด้วยความเป็นธรรม กำหนดบรรทัดฐานในการอยู่ร่วมกัน เพื่อความสงบสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่า ตลอดจนให้ความคุ้มครองและรับประกันสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคภายใต้บทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก่คนในสังคมโดยไม่แบ่งแยกสถานะเชื้อชาติ หรือ อคติใดๆ รวมทั้งจะพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้สามารถรองรับกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับความเจริญเติบโตของประเทศและเหมาะสมกับยุคสมัย ทั้งจะร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ คำสั่ง หรือกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการแสวงหาความยุติธรรม เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้สะดวก รวดเร็วขึ้น โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง อันจะนำมาซึ่งความผาสุกที่ยั่งยืนของสังคมไทย

“ในวาระอันเป็นมงคลที่กำลังจะมาถึงนี้ ผมและข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ขอส่งความสุขและความปรารถนาดีมายังพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่าน และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือ ตลอดจนพระบารมีและพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้โปรดประทานพรให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่าน มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง มีจิตใจที่เข้มแข็งและตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม เพื่อที่พวกเราทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป”